

QUỐC HỘI KHÓA XIV  
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 222/ĐĐBQH-VP

Bình Dương, ngày 04 tháng 9 năm 2020

V/v trả lời kiến nghị cử tri

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dĩ An.

Ngày 5/5/2020, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIV với cử tri thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Dĩ An theo hình thức trực tuyến. Tại Hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có nhận được ý kiến - kiến nghị của cử tri với nội dung như sau:

*“Cử tri đề nghị Bộ Công Thương cần có lộ trình tăng giá điện hợp lý nhằm đảm bảo đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo và công khai lộ trình này cho người dân được biết để giám sát; đồng thời đề nghị Bộ Công Thương xem xét ban hành một mức giá điện theo cơ chế thị trường”.*

Nội dung kiến nghị của cử tri đã được Bộ Công Thương lời tại Công văn số 6023/BCT-KH ngày 14/8/2020 như sau:

Hiện nay, giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường, trong đó có cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân trong năm theo biến động các thông số đầu vào cơ bản của khâu phát điện (giá nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ, cơ cấu sản lượng điện phát và chi phí mua điện trên thị trường điện). Với cơ chế này, giá bán lẻ điện sẽ được phản ánh sát với thị trường khi các thông số đầu vào cơ bản thay đổi. Giá bán lẻ điện được điều chỉnh trong phạm vi quy định tại Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân này là cơ sở, tín hiệu để người sử dụng biết, chủ động trong việc lập kế hoạch sản xuất, đầu tư máy móc thiết bị phù hợp để tiết kiệm chi phí, nâng cao tính cạnh tranh nếu giá điện có sự thay đổi.

Trong năm 2020, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng khung giá bán lẻ điện cho giai đoạn 2021 - 2025 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên đây là nội dung trả lời kiến nghị cử tri của Bộ Công thương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương thông báo kết quả đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Dĩ An. Đề nghị Quý cơ quan thông tin lại cho cử tri được rõ.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH (b/c);
- Các vị ĐBQH;
- Lưu: VP, HN, 5S:9b. *ew*

**TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  
KT. TRƯỞNG ĐOÀN  
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN**



**Phạm Trọng Nhân**